



สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	การเมือง
ข่าวประจำวัน	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑		
หัวข้อข่าว	ทูตไทยประจำเกาหลีใต้แนะโอกาสขยายธุรกิจไอซีทีของเกาหลีใต้ในตลาดไทย		

บริษัทญี่ปุ่นนับว่ามีส่วนแบ่งทางการตลาดค่อนข้างสูงในประเทศไทย แต่ไม่ได้มีอิทธิพลในการครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศไทยไว้ทั้งหมด ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของเกาหลีใต้ นับว่าเป็นธุรกิจสำคัญของประเทศที่สร้างรายได้มหาศาลเข้าประเทศมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งกระแสเกาหลีใต้ได้รับความนิยมในประเทศไทยเป็นอย่างมาก จึงทำให้กลายเป็นโอกาสในการส่งเสริมธุรกิจดังกล่าวในประเทศไทยเช่นเดียวกัน

นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐเกาหลี ได้เปิดเผยกับสำนักพิมพ์แมอิล (Maeil Business) ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่เสนอข่าวธุรกิจว่า ประเทศไทยมีการกำหนดวิสัยทัศน์เพื่อผลักดันประเทศเข้าสู่โมเดลประเทศไทย ๔.๐ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีการเร่งส่งเสริมกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย จึงเป็นโอกาสที่ดีในการร่วมมือกับธุรกิจทั้งหลายของเกาหลีใต้

ปัจจุบันกระแสญี่ปุ่นในประเทศไทยยังคงได้รับความนิยมอยู่ก็ตาม แต่กระแสเกาหลีใต้มีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น คนไทยรู้สึกประทับใจกระแสเกาหลีใต้มากขึ้น จึงทำให้ช่วยส่งเสริมธุรกิจของเกาหลีใต้ให้สามารถส่งออกมายังประเทศไทยได้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับและได้รับความสนใจมากกว่าประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม ซึ่งขนาดเศรษฐกิจของไทยใหญ่เป็นอันดับ ๒ ในประเทศอาเซียน อีกทั้งยังมีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC) ตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ ๔.๐ มีการกำหนดแผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาในพื้นที่ดังกล่าว จำนวน ๑๐ ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ (Advanced Automotive) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) การท่องเที่ยว เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotech) อาหาร หุ่นยนต์ ธุรกิจการบิน เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ดิจิทัล และการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ คาดว่าเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังจะขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒ โดยในปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเติบโตถึงร้อยละ ๓.๙

ประเทศไทยมีทำเลที่ตั้งเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ CLMV (ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) จึงทำให้ส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในตลาดอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยไทยมีที่ตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของอาเซียนอันเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการค้าการลงทุนในภูมิภาค

นอกจากนั้น ในปีนี้ถือเป็นปีที่มีความสำคัญระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ นับตั้งแต่รัฐบาลไทยได้ส่งทหารเข้าร่วมรบในสมัยสงครามเกาหลีร่วมกับกองกำลังสหประชาชาติเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๙๓ และปีนี้เป็นปีแห่งการครบรอบ ๖๐ ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ อีกทั้งรัฐบาลเกาหลีใต้ได้กำหนดนโยบายทิศใต้แบบใหม่ (New Southern Policy) ที่จะเชื่อมโยงเกาหลีใต้กับภูมิภาคอาเซียน จึงยังเป็นโอกาสดีที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเกิดความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

ที่มาของข่าว:	http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2018&no=124050
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ	๑๑/๖๑
ผู้แทน	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานภาษาสเปน เยอรมันและอาหรับ รักษาราชการแทน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	
ผู้ตรวจ	นางสาวสติจิตร ไตรพิบูลย์สุข	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ	